
ประเดน็สัมภาษณ์ ลงคอลมัน์ Building Safety 

- ทศิทางการตรวจสอบอาคารในปัจจุบัน เจ้าของอาคารให้ความสําคญัมากน้อยเพยีงใด 

ทิศทางการตรวจสอบอาคารในปัจจุบนัเจา้ของอาคารใหค้วามสาํคญัการตรวจสอบอาคารนอ้ยลงอยา่งน่า
เป็นห่วง จากท่ีเขา้ไปตรวจสอบตวัเลขจาํนวนผูต้รวจสอบอาคารท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมโยธาและผงัเมืองมี
ผูต้รวจสอบบุคคลธรรมดาจาํนวน 2356 ราย แต่มีการต่ออายใุบอนุญาตประมาณ 1600 คน หายไปประมาณ 
800 คนท่ีไม่ต่อในอนุญาตปล่อยใหข้าดไปเลยและในส่วนเป็นนิติบุคคลข้ึนทะเบียน 145 บริษทั และไม่ต่อ
ทะเบียนประมาณ 40 บริษทั เป็นขอ้สงัเกตวา่เกิดอะไรข้ึน กฎหมายท่ีมีความปลอดภยัโดยตรงกบัประชาชน
ไม่ไดรั้บใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้รับผดิชอบตั้งแต่ ผูต้รวจสอบอาคารเอง ,เจา้หนา้ท่ีของรัฐ,และเจา้ของอาคารท่ี
เป็นนกัธุรกิจหรือนิติบุคคลอาคารชุด จากการตรวจสอบอาคารท่ีผา่นมาเจา้ของอาคารท่ีมีการตรวจสอบ
อาคารไปแลว้ ไม่ไดรั้บใบ ร. 1(ส่วนมากเจอปัญหามากในเขต กทม.) ปีต่อไปกไ็ม่มีการตรวจสอบอาคาร
อยา่งต่อเน่ือง จากการสอบถามเพื่อนๆท่ีเป็นผูต้รวจสอบทั้งรายบุคคลและนิติบุคคล จะใหค้าํตอบเดียวกนัทาํ
ใหผู้ต้รวจสอบไม่มีงานการตรวจสอบหรือมีกไ็ม่คุม้กบัการเขา้ไปตรวจสอบจึงเป็นสาเหตุใหผู้ต้รวจอาคาร
ไม่ต่อใบอนุญาต 

- ปัจจัยอะไรบ้างทีท่าํให้เจ้าของอาคารจําเป็นต้องให้ความสําคญัในเร่ืองของการตรวจสอบอาคาร 

ปัจจยัสาํคญัคือผูใ้ชอ้าคารเองนั้นแหละจะตอ้งช่วยผลกัดนัใหเ้จา้ของอาคารท่ีผูใ้ชอ้าคารใหเ้จา้ของมีการ
ตรวจสอบอาคารเช่นอาคารสาํนกังาน พนกับริษทัจะตอ้งสอบถามหรือตรวจสอบดูวา่อาคารตวัเองท่ีเขา้ไป
ทาํงานทุกวนันั้นมีความปลอดภยัหรือไม่ มีการตรวจสอบอาคารถูกตอ้งหรือไม่ หรือผูอ้ยูอ่าศยัท่ีอยูใ่นอาคาร
ชุดจะตอ้งสอบถามนิติบุคคลอาคารชุดวา่อาคารของตวัเองท่ีนอนอยูทุ่กวนั มีความปลอดภยัหรือไม่ กรณี
อาคารชุดท่ีสุขมุวิทซอย 24  เกิดเหตุไฟไหมมี้การตรวจสอบอาคารยงัเกิดไฟไหมแ้ละยงัใชเ้วลาดบัไฟนาน
หลายชัว่โมง ในส่วนราชการผูท่ี้รับผดิชอบเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงเช่นกรมโยธาธิการและผงัเมืองตอ้ง
ใจกวา้ง ถา้กฎหมายส่วนไหนท่ีมีปัญหาถา้จะแกก้ฎกระทรวงกต็อ้งแก ้เพื่อให ้กฎหมายน้ีบงัคบัใชต้าม
วตัถุประสงคก์บัความปลอดภยั 

 

 

 

 



- กลุ่มลูกค้าทีเ่คยเข้าไปตรวจสอบมีทีใ่ดบ้าง แล้วพบปัญหาในเร่ืองใดบ้าง (ยกตัวอย่างอาคารทีสํ่าคญัๆ) 

กลุ่มเจา้ของอาคารท่ีเคยเขา้ไปตรวจสอบอาคารมีหลายอาคารแต่ท่ีน่ายนิดี กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอาคารส่วนมากท่ีเขา้ข่ายมีการตรวจสอบและใหค้วามร่วมมือเป็น
อยา่งดี อาจจะเป็นเพราะวา่เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสาํคญั แต่ท่ีเจอปัญหาคืออาคารชุดท่ีเป็นอาคารเก่า ขาดการ
บาํรุงรักษา อุปกรณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัเม่ือเขา้ไปตรวจสอบแลว้ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบาํรุง บาง
อาคาร มี ชุด Fire Pump  แต่ไม่สามารถใชไ้ด ้และกไ็ม่มีการบาํรุงรักษา บางอาคารผูเ้ป็นเจา้ของหอ้งชุดมี
นอ้ยและหอ้งวา่ง และไม่จ่ายค่าบาํรุงรักษาอาคาร น้ีคือปัญหาของอาคารชุด ทาํใหนิ้ติบุคคลอาคารชุดไม่มี
การบาํรุงรักษาอาคารอยา่งต่อเน่ืองเม่ือจะซ่อมบาํรุงเลยตอ้งใชง้บในการปรับปรุงมาก และในปี 55 ยงัมี
อาคาร พกัอาศยัท่ีมีพื้นท่ี 2000 ตารางเมตร ท่ีจะตอ้งเขา้ข่ายตรวจสอบอาคารอีกหลายพนัอาคารไม่ทราบวา่มี
การบาํรุงรักษากนัดีหรือมีความปลอดภยัตามกฎหมายกาํหนดไวห้รือไม่ 

- ส่ิงทีอ่ยากฝากถึงเจ้าของอาคาร ในเร่ืองของการตรวจสอบอาคาร 

อาคารท่ีผูรั้บผดิชอบดูแลอยูล่ะเลยการตรวจสอบอาคารหากเกิดไฟไหมม้าแลว้จะทาํใหช่ื้อเสียงของอาคาร
เสียหายไม่มีใครอยากเขา้ไปใช ้ยากท่ีจะกูช่ื้อเสียงอาคารมาอาจจะตอ้งใชเ้วลาอยา่งกรณีซาติกา้ ผบั กจ็ะมีการ
พดูถึงตลอดเวลาเม่ือเกิดไฟไหมเ้ป็นการบนัทึกความทรงจาํท่ีไม่น่าบนัทึกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ส่วนทางราชการท่ีบงัคบัใชก้ต็อ้งช่วยกนัผลกัดนัใหก้ฎหมายเดินหนา้ไปพร้อมกบัความปลอดภยัของ
ประชาชนผูเ้ขา้ไปใชอ้าคารเพื่อลดการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
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